



ที่ ปป ๐๐๑๐/ ๓๖๕

สำนักงาน ป.ป.ท.

อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรับสมัครผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้แทนภาคเอกชนหรือนิติบุคคล หรือนิติบุคคลที่เข้ายื่นข้อเสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมเอกสารประกอบ จำนวน ๑ ชุด
  ๒. แบบฟอร์มการรับสมัคร
  ๓. ตัวอย่างใบประกาศนียบัตร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) กำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันที่พุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทางไกล (Zoom meeting) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้แก่ภาคเอกชนในการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ายื่นข้อเสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดแก่ตนเองและองค์กร ผ่านทางหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ท. และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทนภาคเอกชนหรือนิติบุคคล หรือนิติบุคคลที่เข้ายื่นข้อเสนอราคากับหน่วยงานภาครัฐในการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

ในการนี้ สำนักงาน ป.ป.ท. จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมสมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริต ภายใต้โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม จนถึงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดจะได้รับประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรบรรษัทภิบาลต่อต้านการทุจริตจากสำนักงาน ป.ป.ท. และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ ทั้งนี้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ แต่อย่างใด และขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้สมัคร จำนวน ๒๐๐ คนแรกเท่านั้น

โดยสำนักงาน ...

โดยสำนักงาน ป.ป.ท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ภายในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ท. [www.pacc.go.th](http://www.pacc.go.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายกฤษณ์ กระแสเวส)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

กลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ

กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๗๐ ต่อ ๑๔๐๖ - ๑๔๐๗

โทรสาร ๐ ๒๕๐๒ ๖๖๔๙